

บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุน เงินสบทบให้กับโครงการ Help Helpen in Thailand



บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านปรึกษาธุรกิจการจัดทำและการตรวจสอบทางบัญชี กฎหมาย และภาษี ได้สนับสนุนและสบทบทุนให้กับโครงการ Help Helpen in Thailand ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการช่วยเหลือสังคมของ สมาคมหอการค้าไทยเนเธอร์แลนด์ และ บริษัท เอ็มเคบี ประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ มีเพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีการมอบอาหารและสุขภัณฑ์ในเขตพื้นที่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ เมืองพัทยาและเมืองหัวหิน เหตุจากการที่พื้นที่เหล่านี้ถูกปิดและส่งผลกระทบให้คนหลายคนอยู่ในสภาวะว่างงาน และหลายคนขาดทุนทรัพย์ในการซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

เนื่องจากโรคระบาด โควิด -19 ที่แพร่กระจายในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ก่อให้เกิดอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นและหลายคนขาดทุนทรัพย์ในการซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อาหารและเครื่องดื่ม

เพื่อต่อสู้กับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องครัวเย็นอากาศ โดยมีนาย ร็อบ สุเรนคัมป์ ประธานกรรมการบริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ได้ส่งมอบเงินสนับสนุนสบทบให้กับโครงการ 'Help Helpen in Thailand' ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการช่วยเหลือทางสังคมของสมาคมหอการค้าไทย

เนเธอร์แลนด์ และ บริษัท เอ็มเคบี ประเทศไทย เงินสมทบดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้เพื่อซื้ออาหารและสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแก่ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด -19

นาย ร็อบ ฮูเรนคัมป์ ประธานกรรมการบริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ทุกคนในตอนนี้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยการปิดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้ส่งผลเป็นอย่างมากต่อภาคธุรกิจจนกระทบประมาณ 14 ล้านคน หลายคนกลายเป็นคนว่างงานและขาดแคลนรายได้ และพวกเขาส่วนใหญ่ไม่สามารถพึ่งพาการชดเชยรายได้ของทางการซึ่งต่ำกว่าค่าครองชีพในหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดกรุงเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เมืองพัทยา และเมืองหัวหิน ผมและทีมงานรู้สึกว่าการในสถานการณ์เช่นนี้พวกเราต้องร่วมมือกันช่วยเหลือแก่คนที่ยากลำบาก ผมรู้สึกยินดีที่ได้รับการสนับสนุนโครงการนี้จากพนักงานบริษัทมาซาร์ส ซึ่งพวกเขามีความประสงค์และพร้อมที่จะทำดีเพื่อสังคมเช่นกัน”

บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมหอการค้าไทยเนเธอร์แลนด์ และบริษัท เอ็มเคบี ประเทศไทย จะอยู่เคียงข้างฝ่าฟันอุปสรรค และจะคอยเกื้อหนุนให้กำลังใจแก่ประชาชนคนไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

เกี่ยวกับมาซาร์ส:

มาซาร์ส เป็นองค์กรอิสระ ผู้ดำเนินกิจการระหว่างประเทศแบบบูรณาการ เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบบัญชี บัญชีการเงิน ภาษี กฎหมาย และบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ปัจจุบันดำเนินกิจการใน 91 ประเทศทั่วโลก และมีผู้เชี่ยวชาญกว่า 40,400 คนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเจ้าของกิจการ บริษัทขนาดใหญ่ องค์กรและบริษัทระหว่างประเทศ ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาธุรกิจ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มาซาร์ส ได้ที่ www.mazars.com

เกี่ยวกับ มาซาร์ส ประเทศไทย:

มาซาร์ส ประเทศไทย ผู้นำด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษี กฎหมาย และการให้คำปรึกษา มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 250 คน มีที่ปรึกษาอาวุโสจากหลายหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นไทย อังกฤษ อินเดีย เยอรมัน ดัตช์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเกาหลี ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในการยกระดับกิจการสู่ระดับนานาชาติ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มาซาร์ส ประเทศไทย ได้ที่ www.mazars.co.th